

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559

เรื่อง

1. 'สามร้อยยอด'ส่งกิ่งข้าวอล-มาร์ต ผนึก'อันดามันซีฟู้ด'ผลิตสินค้าปลอดสารฯ
2. "ฉัตรชัย" ห่วงสิ้นปีราคาตก จับมือมหาดไทย-พาณิชย์แก้ข้าวล้นตลาด
3. เกษตรกรเฮคาบได้ที่ทำกินกว่าแสนไร่
4. ภาพข่าว: บุคตลาดกัมพูชา
5. ภาพข่าว: สัมมนาสหกรณ์ สร้างโลกที่ดีกว่า
6. เร่งรับมือข้าวนาปีกลาง-อีสานทะลักแล้งเป็นเหตุเลื่อนปลูกชนกันพอดีฯ
7. 'บิ๊กฉัตร'หวั่นข้าวทะลักปลายปี จับมือพณ.-มท.ติดตามใกล้ชิด
8. ทูบรีสอร์ทรุกที่สปก. ฉัตรชัย : ผมไม่มีไอเดียให้เช่า
9. ซอยสปก.ให้นอมินีเลี้ยงม.44ยึดคืนที่
10. 'ตุรกี'ลดคุ้มครองจ4รายการ ไทยเลื่อนเจรจาFTAกะทันหัน

หนังสือพิมพ์

- ประชาชาติธุรกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
สยามธุรกิจ
ไทยโพสต์
ข่าวสด
มติชน
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
ประชาชาติธุรกิจ

'สามร้อยยอด'ส่งกุ้งเข่าวอล-มาร์ต ผนีก'อันตามันชีฟู้ด'ผลิตสินค้าปลอดสารป้อนไฮโซ



ยกระดับ - การเลี้ยงกุ้งขาวโดยใช้จุลินทรีย์ แทนสารเคมีและยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรค ซึ่งจะทำให้ปลอดสารตกค้าง ถือเป็นก้าวกระโดดของการเลี้ยงกุ้งของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด-ปราณบุรี ขึ้นสู่แถวหน้าของโลก ทำให้ผู้เลี้ยงมีอำนาจต่อรองราคาได้มาก

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด-ปราณบุรี จับมือท้องถิ่น "อันตามันชีฟู้ด" ผลิตกุ้งไม่ใช้สารเคมี ยาปฏิชีวนะ ป้อนห้างวอล-มาร์ตทั่วสหรัฐอเมริกา ประเดิมส่งออกปีนี้ 1,000 ตัน ด้าน "เดชา บรลือเดช" ต้นสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตั้ง 20 หน่วยงานถกแก้ข้อบกพร่องเพื่อจัดตั้งคลัสเตอร์กุ้งอย่างเป็นระบบ

นายเดชา บรลือเดช ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด-ปราณบุรี จำกัด เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด-ปราณบุรี ได้จับมือกับบริษัท อันตามันชีฟู้ด จำกัด ผลิตและแปรรูปส่งออกกุ้งขาวแวนนาไมส่งให้ห้างวอล-มาร์ต สหรัฐอเมริกา ในปริมาณ 1,000 ตันในปี และปริมาณ 2,000 ตันในปี 2560 โดยมีเงื่อนไขในการเลี้ยงกุ้งต้องไม่ใช้สารเคมี ยาปฏิชีวนะที่จะก่อให้เกิด

เกิดสารตกค้างในตัวกุ้ง การเลี้ยงกุ้งต้องได้มาตรฐาน BAP (Best Aquaculture Practices) ตามที่วอล-มาร์ตผู้ซื้อต้องการ คือ การผลิตสินค้าต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในความปลอดภัยของสินค้าอาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้การเลี้ยงกุ้งขาวดังกล่าวต้องได้มาตรฐาน มกษ. 7401/2557 เรื่อง

Aqua Mimicry อิงธรรมชาติ ใช้จุลินทรีย์หมักกับรำละเอียดสดในบ่อเป็นอาหารให้แพลงก์ตอนสัตว์และพรางแสงเพื่อให้แพลงก์ตอนพืชไม่ต้องสังเคราะห์แสงเป็นอาหารกับกุ้งวัยอ่อนที่ปล่อยลงเลี้ยง หลังจากนั้น 15-20 วัน จึงจะเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดปกติ ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 40 กว่ารายนำร่อง และ

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 25 - พุธ 27 กรกฎาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4856

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 75.92

Ad Value: 102,492

PRValue (x3): 307,476

คลิป: 3คลิป

หัวข้อข่าว: 'สามร้อยยอด'ส่งกุ้งขาวอล-มาร์ต ผันปีก'อันดามันซีฟู้ด'ผลิตสินค้าปลอดสารป้อนไฮโซ

การเลี้ยง ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการเลี้ยง หรือบางประเทศสนใจจะส่งซื้อกุ้งที่เลี้ยง แบบนี้ต่อไป”

นายเดชากล่าวต่อว่า สหกรณ์พยายาม ผลักดันคลัสเตอร์กุ้งเป็นนโยบายรัฐ และ ในฐานะที่ส่วนตัวยู่ในคณะประมงของ สภาเกษตรกรแห่งชาติด้วย จึงอยากจะได้ แหล่งเงินทุน หรือสินเชื่อจากธนาคารเพื่อ

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ก่อนหน้านั้นในช่วงที่เกิดโรคกุ้งตายด่วน (อีเอ็มเอส) สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อย ยอด-ปราณบุรี สามารถปราบโรคตายด่วน สำเร็จ โดยการเลี้ยงด้วยระบบ Bioflog และ ไม่ใช้สารเคมี มีอัตราการรอดสูงถึง 80-85% โดย ได้นำสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 20% จาก สมาชิก

“ฉัตรชัย” ห่วงสิ้นปีราคาตก

● จับมือมหาดไทย-พาณิชย์แก้ข้าวล้นตลาด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากชาวนาไทยประสบภัยแล้งเป็นเวลายาวนาน ส่งผลทำให้ชาวนาภาคกลางต้องเลื่อนเวลาการปลูกข้าวออกไป 2 เดือน จากปกติเพาะปลูกเดือน เม.ย.-พ.ค. เป็นเดือน ก.ค.2559 ซึ่งทำให้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวตรงกับเวลาเก็บเกี่ยวของชาวนาภาคอีสาน ในเดือน พ.ย.-ธ.ค.2559 ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวออกในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลทำให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ขณะที่ผลผลิตข้าวในปีนี้น่าจะมีจำนวนมากเพราะน้ำมีปริมาณเพียงพอ จากปริมาณฝนตกตามฤดูกาลกระทรวงเกษตรฯ จึงเร่งหารือกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหามาตรการรับมือและช่วยเหลือชาวนาในช่วงเก็บเกี่ยวปีนี้

ทั้งนี้ จากการหารือได้ข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาการผลิตและการตลาดข้าวที่สำคัญ อาทิ 1.การสำรวจติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวอย่างใกล้ชิด 2.ประสานงานกับสมาคมผู้ประกอบการรับจ้างรถเกี่ยวข้าว เพื่อวางแผนการบริหารจัดการเครื่องมือด้านการเกษตร รับมือกับสถานการณ์ข้าวออกมาพร้อมกันจนกระทั่งจุกตัว ส่งผลให้มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานและรถเกี่ยวข้าวได้ และ 3.สำรวจเครื่องเกี่ยวข้าว วัสดุอุปกรณ์ในการตาก ยุ้งฉาง และความต้องการของเกษตรกร เพื่อช่วยเก็บรักษาข้าวไม่ให้สูญเสียดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกัน

“ปีนี้เกษตรกรประสบภัยแล้งไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ในช่วงเวลาปกติ รัฐบาลจึงต้องหามาตรการรับมือและช่วยเหลือชาวนา โดยการร่วมกันจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการผลิตจนถึงการตลาด ตั้งแต่ก่อนการเพาะปลูก ระหว่างเพาะปลูก และหลังการเพาะปลูก รวมถึงเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ในเรื่องการจำหน่ายยุ้งฉาง เป็นต้น”

เกษตรกรเฮคาดได้ที่ทำกินกว่าแสนไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังจากลงพื้นที่ปิดป้ายประกาศเพื่อยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่กำหนดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 ว่า ขณะนี้ได้จัดทำแผนที่แนบท้ายสำหรับผู้เข้าครอบครองพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินประเภทที่ 1 (ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป) จำนวน 427 แปลง โดยได้ปิดประกาศแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 21 กรกฎาคม นับตั้งแต่วันที่ปิดประกาศแล้ว 15 วัน ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองอยู่มาแสดงสิทธิ ถ้าหากหลักฐานมีความถูกต้องก็จะยกเลิกประกาศไป แต่หากหลักฐานไม่ถูกต้องก็ต้องยึดที่ดินคืนให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผลจากการดำเนินการในครั้งนี้อาจว่าน่าจะได้ที่ดินกลับคืนมาเป็นของรัฐประมาณ 100,000 ไร่ หลังจากนั้นก็จะได้นำที่ดินเหล่านี้ไปจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินต่อไป

สำหรับที่ดินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป นอกจากจะปิดป้ายประกาศในพื้นที่ที่จะดำเนินการบังคับคดีในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว จะทำหมายแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้ครอบครองด้วย เพื่อที่จะได้ทราบว่าจะต้องรื้อถอนสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ออกไปภายใน 30 วัน แต่หากไม่ยอมออก ส.ป.ก.ก็จะเข้ามาดำเนินการเอง โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงในการเขมารถือถอน ซึ่งผู้ครอบครองที่ดินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ครอบครองพื้นที่ในเขต ส.ป.ก. ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป ซึ่งไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน และศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบที่ดินคืนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมรื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ออกนอกพื้นที่ และปรับพื้นที่ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเดิม จำนวน 4 ราย คือ 1.พล.ต.ต.ชาติ เกกะนันท์ ครอบครองพื้นที่ 535-2-11 ไร่ ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2.นายชูเกียรติ ดั่งพงศ์ปราชญ์ ครอบครองพื้นที่ 1,027-2-40 ไร่ ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 3. บริษัทจิวกังภัยพัฒนา จำกัด ครอบครองพื้นที่ 1,435-2-33 ไร่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี และอ.เขาพนม จ.กระบี่ 4.บริษัทรวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด ครอบครองพื้นที่ 1,749-1-24 ไร่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากได้พื้นที่คืนมาแล้วจะมีการนำไปจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน

นอกจากนี้ยังมีผู้ครอบครองที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป 427 แปลง รวมเนื้อที่ 432,000 ไร่ และมีที่ดินที่จัดให้เกษตรกรไปแล้ว ที่มีบุคคลไปกว้านซื้อจากเกษตรกรและครอบครองทำประโยชน์โดยผิดกฎหมาย และครอบครองเกินกว่า 100 ไร่ คาดว่าจะมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ โดยได้เข้ารายงานต่อ พล.อ.ฉัตรชัย ถึงความคืบหน้าหลังจากประกาศคำสั่งมาตรา 44 โดยแผนที่แปลงที่ดินยึดคืนแนบท้ายพร้อมกับปิดประกาศคำสั่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำเสร็จแล้ว 235 แปลง ใน 12 จังหวัด และกำลังจัดส่งแผนที่แนบท้ายไปอีก 187 แปลง ซึ่งจะครบทั้งหมด 25 จังหวัด

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 23 - ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559

ปีที่: 22

ฉบับที่: 1600

Col.Inch: 12.80

Ad Value: 14,080

ภาพขาว: นุกตลาตกัมพูชา

หน้า: 9(ซ้าย)

PRValue (x3): 42,240

คลิก: ๑๓-๑๓



นุกตลาตกัมพูชา - ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ ณรงค์ฤทธิ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรมคาราวานส่งเสริมการขาย "Milk on the Road in Cambodia Season 2" เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มยูเอชที ภายใต้แบรนด์นมไทย-เดนมาร์ก ในกัมพูชา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น ณ ประเทศกัมพูชา

สัมมนาสหกรณ์ สร้างโลกที่ดีกว่า ● นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก หัวข้อ “สหกรณ์ สร้างโลกที่ดีกว่า” (Asia Pacific Regional Seminar on COOP: Building a Better World) เนื่องในโอกาสการฉลอง 100 ปี สหกรณ์ไทยและเฉลิมฉลอง “วันสหกรณ์สากล” ประจำปี 2559 ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ จัดขึ้น ณ โรงแรม S.D. Avenue กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน



เร่งรับมือข้าวนาปีกลาง-อีสานทะลัก แล้งเป็นเหตุเลื่อนปลูกชนกันพอดี-หวั่นพ.ย.นี้ป่วน

กระทรวงเกษตรฯ เร่งถกพาณิชย์-มหาดไทย วางแผนรับมือข้าวนาปีทะลัก หลังวิกฤตแล้งทำให้ชาวนาภาคกลางเลื่อนเวลาปลูกข้าวไปอีก 2 เดือน มาชนกับภาคอีสาน ทำให้เก็บเกี่ยวพร้อมกันในช่วงเดือนพ.ย.นี้ ทั้งปัญหาสินค้าล้นตลาด รวมถึงแย่งแรงงาน-รถเกี่ยวนาด้วย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์กล่าวว่า หลังจากชาวนาไทยประสบภัยแล้งเป็นเวลานาน ส่งผลให้ชาวนาภาคกลางเลื่อนเวลาการปลูกข้าวออกไป 2 เดือนเป็นเดือนก.ค. จากปกติเพาะปลูกเดือนเม.ย.-พ.ค. ส่งผลให้มีช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวช่วงเดียวกับภาคอีสาน ในเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2559 ปริมาณผลผลิตจะออกในช่วงเวลาเดียวกัน และข้าวในปีนี้น่าจะมีจำนวนมาก เพราะมีน้ำในปริมาณเพียงพอจากปริมาณฝนตกตามฤดูกาล

การที่ผลผลิตข้าวออกมาในช่วงเดียวกัน อาจส่งผลทำราคาข้าวเปลือกตกต่ำ กระทรวงเกษตรฯ จึงเรียกรหารือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหามาตรการรับมือและช่วยเหลือชาวนาในช่วงเก็บเกี่ยวปลายปีที่จะถึง

คณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาการผลิตและการตลาดข้าวที่สำคัญ ดังนี้

- 1.สำรวจติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวอย่างใกล้ชิด
- 2.ประสานงานกับสมาคมผู้ประกอบการรับจ้างรถเกี่ยวนา เพื่อวางแผนการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว รับมือกับสถานการณ์ข้าวออกมาพร้อมกันจนกระทั่งส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานและรถเกี่ยวนาได้ และ 3.สำรวจเครื่องเกี่ยวนาข้าว วัสดุอุปกรณ์ในการตาก ยุ้งฉาง และความต้องการของเกษตรกร เพื่อช่วยเก็บรักษาข้าวไม่ให้ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน

“ปีนี้เกษตรกรประสบภัยแล้งไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ตามช่วงเวลาที่ปกติ เดือนเม.ย.-พ.ค. ต้องเลื่อนช่วงเวลาปลูกเป็นเดือนก.ค. ย่อมส่งผลให้ผลผลิตข้าวออกกระจุกตัว โดยเฉพาะในช่วงเดือนพ.ย. ดังนั้น รัฐบาลต้องหามาตรการรับมือและช่วยเหลือชาวนา โดยการร่วมกันจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการผลิตจนถึงการตลาด ตั้งแต่ก่อนการเพาะปลูก ระหว่างการเพาะปลูก และหลังการเพาะปลูก

ช่วงเวลาเหล่านี้จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ละเอียด กิจกรรมและหน่วยงานที่จะดำเนินการต้องชัดเจน เช่น กิจกรรมด้านปุ๋ยสัตว์ การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ รวมถึงหาแนวทางเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินการเรื่องจำนำยุ้งฉาง

'บิกฉัตร'หวั่นข้าวทะลักปลายปี

- จับมือพณ.-มท.ติดตามใกล้ชิด
- ชี้ภาคกลางเลื่อนปลูกชนอีสาน

เกษตรฯจับมือพาณิชย์-มหาดไทยเซ็น 3 มาตรการติดตามดูแล
ผลผลิตข้าว หลังขานาภาคกลางเลื่อนการทำนาออกมา 2 เดือน
จากปัญหาภัยแล้ง หวั่นข้าวราคาตกเหวุดอกตรงกับภาคอีสาน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากขานาไทยประสบภัยแล้งเป็นเวลายาวนาน ทำให้ขานาภาคกลางต้องเลื่อนเวลาการปลูกข้าวออกไป 2 เดือนเป็นเดือนกรกฎาคม 2559 จากปกติเพาะปลูกเดือนเมษายน-พฤษภาคม ส่งผลให้มีช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวจะตรงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) คือ ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 ทำให้ข้าวในปีนี้น่าจะมีจำนวนมาก เพราะมีน้ำในปริมาณเพียงพอจากปริมาณฝนตกตามฤดูกาล รวมทั้งการที่ผลผลิตข้าวออกมาในช่วงเดียวกัน อาจทำให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ กระทรวงเกษตรฯจึงต้องร่วมหารือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหามาตรการรับมือและช่วยเหลือขานาในช่วงเก็บเกี่ยวปลายปีที่จะถึงนี้

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า อย่างไรก็ตามคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรฯกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาการผลิตและการตลาดข้าวที่สำคัญ ดังนี้ 1.สำรวจติดตามสถานการณ์การ

เพาะปลูกข้าวอย่างใกล้ชิด 2.ประสานงานกับสมาคมผู้ประกอบการรับจ้างรถเกี่ยวนา เพื่อวางแผนการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว รับมือกับสถานการณ์ข้าวออกมาพร้อมกันจนกระทั่งฤดูส่งผลให้มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานและรถเกี่ยวนาได้ เรื่องนี้รัฐบาลต้องหารือกันเพื่อบริหารจัดการเครื่องมือด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือขานา และ 3.สำรวจเครื่องเกี่ยวนาข้าว วัสดุอุปกรณ์ในการตากยุงฉาง และความต้องการของเกษตรกร เพื่อช่วยเก็บรักษาข้าวไม่ให้หลุดร่วงในช่วงเวลาเดียวกัน

"ปีนี้เกษตรกรประสบภัยแล้งไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ตามช่วงเวลาที่ปกติ เดือนเมษายน-พฤษภาคม ต้องเลื่อนช่วงเวลาปลูกเป็น



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

เดือนกรกฎาคม ย่อมส่งผลให้ผลผลิตข้าวออกกระจุกตัว โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นรัฐบาลต้องหามาตรการรับมือและช่วยเหลือขานา โดยการร่วมกันจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาระยะนี้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการผลิต การตลาด ตั้งแต่ก่อนการเพาะปลูก ระหว่างการเพาะปลูก และหลังการเพาะปลูก ช่วงเวลาเหล่านี้จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ละเอียด กิจกรรมและหน่วยงานที่จะดำเนินการต้องชัดเจน เช่น กิจกรรมด้านปศุสัตว์ การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ รวมถึงหาแนวทางเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่นกระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินการเรื่องจำนำยุงฉาง" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า การเตรียมรับมือสถานการณ์ข้าวกระจุกตัวช่วงปลายปีครั้งนี้ เพื่อเตรียมแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวของปีการเพาะปลูก 2559/60 เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกข้าวของปีการเพาะปลูก ใน 3 ประเด็น 1.ข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิตข้าวของประเทศไทย 2.ข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดข้าวของประเทศไทย และ 3.แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว รอบที่ 1 ปี 2559/60

ทูปรีสอร์ททรุกที่สปก. จัตรชัย : ผมไม่มีไอดีเดียวให้เช่า

■ สิทธิ ห่วงนาถ

นี้ บวันดีเคยปักป้ายยึดที่ดิน ส.ป.ก.คืน จากนายทุนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559

หัวเรือใหญ่ในปฏิบัติการครั้งนี้ พล.อ.จัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษ “โพสต์ทูเดย์” โดยต่อยอดนโยบายทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก.มาจัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ว่า คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับนี้ เราจะปักป้ายยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ทั้งหมด 434 แปลง เนื้อที่ 4.32 แสนไร่ แบ่งเป็น 1.กลุ่มที่บุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป 427 แปลง 2.กลุ่มที่กว้านซื้อที่ดิน ส.ป.ก.จากเกษตรกร ตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป เบื้องต้นมี 2 แปลง แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีแปลงใดอีกบ้าง เพราะใครที่ซื้อที่หลวงมาไม่ถูกต้องก็ต้องคืนเป็นที่หลวง และ 3.กลุ่มที่ศาลฎีกาตัดสินให้ผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.เกิน 500 ไร่ขึ้นไป 5 แปลง ซึ่งอยู่ระหว่างบังคับคดี

“ในเคสที่ 3 ศาลมีคำสั่งให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่แล้ว แต่ยังไม่สามารถบังคับได้ ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช้าเพราะอะไร ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงเข้าไปบังคับคดีไม่ได้ ซึ่งการกระทำอย่างนี้ ผมถือว่าลึกลับซับซ้อน แต่เมื่อมีมาตรา 44 แล้ว เราจะใช้แก้ตรงนี้ได้ เพราะปกติมันเวลาเป็น 10 ปี อย่างที่ดิน ส.ป.ก.ที่ อ.ปากช่อง ศาลมีคำสั่งบังคับคดีแล้วก็ยังดำเนินการบังคับคดีไม่ได้ ซึ่งผมไม่เคยมองว่าเป็นเรื่องอิทธิพลมีหรือไม่มี ผมไม่รู้ ผมมองว่าเป็นประชาชนทั่วไป เพราะ พล.ต.ต.ชาติ เกษะนันท์ ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. 535 ไร่ และศาลฎีกาพิพากษาให้ออกจากที่ดินแล้ว ท่านก็เป็นข้าราชการเกษียณ ส่วนที่จะมีการพูดว่าถือแทน ‘นายที่ใหญ่’ กว่า ก็เป็นเรื่องของการพูดกันไป จะไปปรับปร้าเขาไม่ได้ แต่ใน 30 วัน นับแต่ปักป้ายเขาต้องออกจากที่ดิน ส.ป.ก.”

พล.อ.จัตรชัย มองว่า กรณีพื้นที่ 5 แปลง ที่ศาลสั่งให้ออกจากที่ดิน ส.ป.ก.แล้ว แต่ไม่ยอมออก และบางรายครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.นับพันไร่



พล.อ.จัตรชัย

คงเป็นจะคนทั่วไปแต่เป็นผู้กว้างขวางรู้จักคนเยอะ

“ผมก็มองว่าเป็นคนทั่วไป แต่อาจจะกว้างขวางหน่อย แต่ขณะนี้ใครเป็นผู้มีอิทธิพลตอนนี้ก็น่าจะมีปัญหา เพราะท่านนายกรัฐมนตรีสั่งปราบผู้มีอิทธิพลและทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมาย”

พล.อ.จัตรชัย ระบุว่า หากยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.มา 2 แสนไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย 4.32 แสนไร่ ส่วนตัวเห็นว่าน่าพอใจแล้ว เพราะพื้นที่บางแปลงอาจมีเอกสารสิทธิก็ได้ และภายใน 4 เดือนจากนี้ก็จะรู้ว่าภาครัฐจะได้พื้นที่คืนมาเท่าไรเพื่อจัดสรรให้เกษตรกร

“ผมว่าได้คืนมาสักครึ่งก็โอเคนะ และเอาที่ดินพวกนี้มาจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร เพราะหากผู้ครอบครองไม่ออก ไม่แสดงตัว ขั้นตอนต่อไปก็คือหน่วยงานความมั่นคง กองทัพเข้ามาช่วยเหลือ หากไม่มีสิ่งปลูกสร้างเราก็ล้อมรั้วเป็นเขตที่ดิน ส.ป.ก. ถ้าใครบุกรุกก็ผิดกฎหมาย เพราะถือเป็นการทำลายทรัพย์สินทางราชการ ที่ดินที่ยึดคืนมาจะไม่มีการเอามาให้เช่าอะไรทั้งนั้น จะเอาที่ดินมาจัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเท่านั้น แบบที่ ต.ระบำ

จ.อุทัยธานี”

เมื่อถามว่า รีสอร์ท 200 แห่ง ที่ อ.วังน้ำเขียว และปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่บุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.จะดำเนินการอย่างไร พล.อ.ฉัตรชัย ยืนยันว่า ทุกอย่างต้องทำตามกฎหมาย รีสอร์ทที่ใครบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.ก็ต้องคืน หรือถอนและคืนสภาพที่ดินด้วย

“ผมไม่มีนโยบายให้เข้า ไอเดียไม่มีเรื่องเข้าเดินตามกติกา ใครไม่ถูกต้องก็ยึดคืน ท่านไปดูกฎหมาย ใครบุกรุกต้องคืน เรื่องเข้าไม่มี แต่ถ้าตรงนั้นสวย อากาศดี ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ก็จะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เกษตรกรที่เป็นสหกรณ์ปลูกสวน ปลูกผัก สินค้าเกษตรก็เอาไปขายที่ส่วนกลาง คนไปเที่ยวก็ไปเที่ยวแปลงเกษตรกร ส่วนโรงแรมก็สร้างในพื้นที่ก็ต้องทำตามกฎหมาย รื้อก็ต้องรื้อ ถ้ามั่วเสียตายมัย ผมก็เสียตาย แต่เราต้องยึดถือกฎหมาย เขาบอกให้รื้อ แต่เราบอกไม่ให้รื้อมันไม่ได้ บางคนเสนอมาลมๆ แล้งๆ เอ๊ยทำนั้นสินีลี ใครก็พูดได้ หรือไปแก้กฎหมายสิ ดังนั้น อันนี้ไม่อยู่ในความคิด วันนี้คิดอย่างไรจะดึงที่ดินเหล่านี้

กลับมาและให้เกษตรกรได้มีที่ทำกิน”

เมื่อถามว่า รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว และปากช่องที่บุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.เตรียมนับถอยหลังหรือใช้หรือไม่ พล.อ.ฉัตรชัย ระบุว่า “ก็สินีลี ต้องกลับไปเป็นแปลงที่ดิน แต่คงไม่เป็นป่าเหมือนเดิม ส่วนในอนาคตคนใหม่มาอันนี้ผมบังคับเขาไม่ได้”

พล.อ.ฉัตรชัย บอกว่า ตั้งแต่มีคำสั่งหัวหน้าคสช.เรื่องยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ยังไม่มีใครมาเคลียร์

“ไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่มี มีคนมาถามผมว่ามีคนมาติดต่อมาหรือไม่ ก็ไม่มี ผมทำงานทุกวัน ไม่เห็นมีใครมาพูด ไม่มีโทรศัพท์เข้ามา เพราะเขาคงรู้ว่ารัฐบาลมีนโยบายหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำ การจัดการผู้มีอิทธิพล ผมเชื่อว่าคนที่รู้ตัวว่าทำผิด เขาก็ต้องเข้าใจ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน หากใครถูกกดดันก็ให้รายงานข้อเสนอมาให้คณะกรรมการจัดการผู้มีอิทธิพลดำเนินการทันที วันนี้จะเป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ก็ต้องทำตามกฎหมาย และผมก็ไม่กลัวนายทุนจะเดือดเพราะผมทำตามหน้าที่” พล.อ.ฉัตรชัย ระบุ

เปิดโมเดลจัดสรรสปก.‘แจก5ไร่-แหล่งน้ำ-ถนน’

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า รูปแบบการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.กลับคืนมา ไม่ต่ำกว่า 2 แสนไร่ ในช่วง 4 เดือนจากนี้ จะนำไปจัดสรรให้เกษตรกรทำกินในรูปสหกรณ์ เช่น ที่ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี หรือ “ระบำโมเดล” โดยจะมีการจัดรูปที่ดินใหม่ สร้างถนนและทำแหล่งน้ำไปถึงที่ดินแต่ละแปลง ส่วนกระทรวงมหาดไทยจะดูแลเรื่องน้ำและไฟฟ้า ซึ่งแนวทางนี้จะทำให้เกษตรกรอยู่ได้ มีรายได้จากการปลูกพืช และมีถนนส่งสินค้าเกษตร

“ที่ผ่านมา หลังจัด ส.ป.ก.4-01 ให้แล้ว บางครั้งเขาทำกินไม่ได้ สุดท้ายเอาไปขายต่อ แต่ครั้งนี้

จะจัดให้ในรูปแบบสหกรณ์ เป็นระบำโมเดล เอาการจัดรูปที่ดินเสียก่อน โดยเบื้องต้นจะจัดสรรให้สิทธิทำกินแปลงละ 5 ไร่/ครัวเรือน ซึ่งผลศึกษาพบว่าเกษตรกรแต่ละรายทำกิน 5 ไร่เท่านั้น มากกว่านั้นก็ทำไม่ไหว แล้วที่ดินที่เราจัดสรรให้มัน จะมีน้ำมีถนนให้พร้อม ไม่ใช่จัดสรรไปให้ 50 ไร่ ไม่มีน้ำ ไม่มีถนน ตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ เบื้องต้นคาดว่าจะจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.ในลักษณะนี้ได้ 1 แสนไร่ ในปีงบประมาณ 2560”

พล.อ.ฉัตรชัย ยกตัวอย่างความสำเร็จระบำโมเดลว่า หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เปิดตัวระบำโมเดลเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ปรากฏว่าวันนี้ชาวบ้านทำกินได้เงินแล้ว โดยแม่บ้านรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ปลูกหม่อนไหม เลี้ยงไก่ มีการถ้ายรูปส่งมาให้ดู เขามีความสุข ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดี แก้ไขปัญหาการขายสิทธิที่ดินและเกษตรกรทำกินมีอาชีพมีรายได้

“ต่อไปต้องคิดเป็นระบบ ไม่ใช่ให้ ส.ป.ก.แล้วจบ ต้องคิดว่าเขาจะอยู่ได้หรือไม่ ทำกินได้หรือไม่ อย่างระบำโมเดลแม้จะใช้เงินบ้างแต่ใช้ไม่เยอะอย่างแปลง 5 ไร่ เราลงทุนถนน แหล่งน้ำไม่กี่หมื่นบาท แต่ถ้าจะให้ประหยัดกว่านั้น ผมจะหารือกบ กองทัพเพื่อเข้าไปช่วยปรับพื้นที่ซึ่งทำให้ประหยัดจบ”

ซอยสปก.ใ้หนอมินี เลี้ยงม.44ยึดคืนที่

โพสต์ทูเดย์ - เลขาฯ ส.ป.ก.เผยนายทุนที่ยึดครองที่ดินเกิน 500 ไร่ เรงกระจายสิทธิใ้หนอมินี เลี้ยงม.44 ยึดคืน

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า หลังจากมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 ออกมา ขณะนี้นายทุนและผู้มีอิทธิพลที่ครอบครองที่ดินตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป และกลุ่มที่กว้านซื้อที่ดิน ส.ป.ก.มาถือครองตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป เริ่มกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ใ้หนอมินีที่ตัวเองเตรียมไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ใ้มีการใ้ฝ่ายความมั่นคงและทหารเข้ายึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. มาตรา 44

หลายจังหวัดเริ่มมีการเตรียมกระจายสิทธิที่ดิน ส.ป.ก.ใ้หนอมินีของตัวเอง เช่น จ.นครราชสีมา มีพื้นที่เปลี่ยนมือซื้อขายที่ ส.ป.ก.4-01 อีก 1,000 ไร่ ที่เจ้าของใ้กระจายสิทธิใ้หนอมินีถือแทน ซึ่งตนสั่งใ้ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง คาดว่าเนื้อที่ตรงนี้มีกว่า 3,000 ไร่ และที่จ.สกลนคร กว่า 500 ไร่ เป็นการเปลี่ยนมือเช่นกัน โดยการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งมาตรา 44 (2) ที่เรียกคืนที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เกิน 100 ไร่ มีการเปลี่ยนมือลักษณะนายทุนกว้านซื้อ ซึ่งใ้ทำหนังสือ

ถึงปฏิรูปที่ดินทุกจังหวัด ไม่ใ้เข้าไปร่วมกระทำกรหรือช่วยเหลือการกระจายสิทธิดังกล่าว เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

นายสรรเสริญ ระบุว่า จากการใ้ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจสอบพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ มีการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ไปแล้วพบว่ามีหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ดิน ส.ป.ก.ผืนใหญ่ๆ มีสภาพผิดปกติ คือ ไม่ได้ใ้ทำการเกษตรแต่นำมาสร้างเป็นรีสอร์ท โรงแรม โรงงาน และสิ่งก่อสร้าง จึงใ้ ส.ป.ก.จังหวัดเข้าไปตรวจสอบ หากเป็นการถือครองโดยมิชอบก็สั่งเกษตรกรที่เป็นเจ้าของเดิมสั้สิทธิ ซึ่งจะทำให้ผู้ครอบครองรายใหม่ต้องคืนพื้นที่ใ้ ส.ป.ก. แม้ว่าจะซื้อมาก็ตาม เพราะตามกฎหมายผู้ซื้อถือเป็นบริวารของผู้ขาย เมื่อผู้ขายไม่มีสิทธิผู้ซื้อย่อมไม่มีสิทธิเช่นกัน

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าววว่า กรณีที่ดิน ส.ป.ก.ที่ถูกครอบครองโดยนายทุนตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป เช่น สวนปาล์มในภาคใต้ สวนส้มในภาคเหนือ ไร่้อยในภาคกลาง และสวนยูคาลิปตัสในภาคตะวันออก นายทุนไม่สามารถกระจายสิทธิได้ เพราะไม่มีอำนาจ และหากพบว่ครอบครองมิชอบก็ต้องยึดคืน ส่วนคดีที่อยู่ระหว่างขบัไล่และอยู่ในศาล ตรงนี้คงจะไม่กล่าวถึง

'ตุรกี'ลดคุ้มครอง4รายการ ไทยเลื่อนเจรจาFTAกะทันหัน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่ตุรกีได้ออกกฏระเบียบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปนเปื้อนจีเอ็มโอ (GMOs) ในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นำเข้าเข้มงวดมากขึ้นถึง 50-100% โดยประกาศเป็นรายชื่อสินค้า รายชื่อประเทศ และศักยภาพการคุ้มครองแต่ละรายการ ทำให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้าไปยังตุรกีได้รับผลกระทบจากการออกกฏระเบียบดังกล่าวรวมทั้งไทย ซึ่งมีสินค้าที่ต้องถูกตรวจสอบการปนเปื้อน GMOs 4 รายการ ได้แก่ ข้าว แป้งข้าวโพด และขนมขบเคี้ยวทำจากข้าวโพด ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์และมะละกอและผลิตภัณฑ์

"ทั้งนี้ กฏระเบียบดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสินค้า 4 รายการของไทยที่ส่งออกไปยังตุรกี ถึงแม้จะมีมูลค่าไม่มากนัก ประมาณ 300-500 ล้านบาท/ปี แต่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ส่งออกที่ต้องตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน GMOs ในสินค้าที่ส่งออก 50-100% ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ GMOs ค่อนข้างสูง ตัวอย่างละกว่า 3,000 บาท สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้หารือกับตุรกี เพื่อขอปรับลดอัตราตรวจสอบตรวจสอบลงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งการเจรจาประสบผลสำเร็จ โดยตุรกียอมปรับลดอัตราตรวจสอบ GMOs

ไปกับสินค้าด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯได้เตรียมแผนเร่งผลักดันการเจรจากับตุรกี เพื่อปลดล็อกสินค้าทั้ง 4 รายการของไทย ออกจากบัญชีรายการและประเทศที่ตุรกีต้องตรวจสอบ GMOs โดยเร็ว โดยเฉพาะข้าว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อส่งออกในระยะยาว"

รายงานข่าวระบุว่า ปัจจุบันไทยมีการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังตุรกีปีละประมาณ 4,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท สำหรับสินค้า 4 รายการที่ต้องถูกตรวจสอบการปนเปื้อน GMOs นั้น เป็นสินค้าข้าว ประมาณ 200 ล้านบาท และข้าวโพด ประมาณ 100 ล้านบาท

ทางด้าน นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การรัฐประหารที่ตุรกี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ นางอริตตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต้องเลื่อนกำหนดเยือนกรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี เพื่อประกาศเปิดเจรจา FTA ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของตุรกี ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2559 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดี

ที่ผ่านมา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้แจ้งมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง (มูลนิธิ สวค.) ศึกษาความเป็นไปได้